



## ความสำคัญของเรื่อง

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจตจำนงเสรีกับลัทธิเหตุผล เป็นปัญหาทางปรัชญาที่เก่าแก่ นักปรัชญาได้พยายามแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด คาร์ล ปอปเปอร์ นักปรัชญาสมัยปัจจุบัน เป็นนักปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งที่ยพยายามแก้ปัญหาดัง ๆ ทางปรัชญา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางทฤษฎีความรู้ (theory of knowledge) หรือปัญหาทางเมตาฟิสิกส์ (metaphysics) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจตจำนงเสรีกับลัทธิเหตุผลนี้เป็นปัญหาหนึ่งทางเมตาฟิสิกส์ ที่ปอปเปอร์ อ้างว่าเขาสามารถแก้ได้สำเร็จ ถ้าเราได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหานี้ของปอปเปอร์ อย่างละเอียด จะทำให้เข้าใจระบบปรัชญาของเขาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในความคิดทางปรัชญาเรื่องอื่น ๆ ของเขาได้อีกด้วย และประการสำคัญก็คือ จะทำให้เราเข้าใจความหมายของเจตจำนงเสรี และลัทธิเหตุผลตามทัศนะของนักปรัชญาได้ดียิ่งขึ้น

## ความมุ่งหมายในการศึกษา

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาว่า ความคิดเรื่องเจตจำนงเสรีกับลัทธิเหตุผลขัดแย้งกันอย่างไร นักปรัชญาที่สนับสนุนความคิดของแต่ละฝ่ายมีเหตุผลและหลักฐานสำคัญอย่างไรในการสนับสนุนทัศนะของตน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถประนีประนอมกันได้หรือไม่ และที่สำคัญในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาคือความขัดแย้งระหว่างสองทัศนะนี้ ของ คาร์ล ปอปเปอร์ ว่าเขาแก้ปัญหาคือวิธีใด และสามารถแก้ปัญหาคือจริงหรือไม่



### แนวความคิดสำคัญหรือสมมติฐาน

การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ที่ความคิดเรื่องเจตจำนงเสรีขัดแย้งกับ  
ลัทธิเหตุวิสัยนั้น การประนีประนอมความขัดแย้งของทั้งสองทัศนะเป็นสิ่งที่ทำได้

### วิธีการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา

การวิจัยทำโดยวิเคราะห์ผลงานของนักปรัชญาคนสำคัญ ทั้งฝ่ายสนับสนุนเจต-  
จำนงเสรี และฝ่ายสนับสนุนลัทธิเหตุวิสัย เพื่อให้เข้าใจเหตุผลและหลักฐานที่แต่ละฝ่าย  
ใช้สนับสนุนความคิดของตน แล้วพิจารณาว่าทั้งสองทัศนะนี้ขัดแย้งกันจริงหรือไม่เพียงไร  
จากนั้นจะวิเคราะห์และตีความหมายผลงานของนักปรัชญาที่พยายามแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
อันนี้ โดยจะเน้นวิเคราะห์วิจารณ์การแก้ปัญหาของ ปอปเปอร์ ให้ละเอียด เพื่อชี้ให้เห็น  
ว่าเขาแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

การศึกษาเรื่องนี้ จะช่วยให้เข้าใจความหมายของเจตจำนงเสรี และลัทธิเหตุ  
วิสัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มองเห็นปัญหาได้ง่ายขึ้นว่า ทั้งสองทัศนะนี้ขัดแย้งกันจริง  
หรือไม่ และยังจะช่วยให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอวิธีการแก้ปัญหาของ  
นักปรัชญาคนสำคัญด้วย อันจะเป็นแนวทางสำหรับนำไปวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางปรัชญา  
ตามกำลังความสามารถของตนอีกโอกาสหนึ่ง